



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

1 กุมภาพันธ์ 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศ 1 ก.พ. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 7,422 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,447,964 ราย รักษาหายเพิ่ม 8,715 ราย รักษาหายสะสม 2,342,765 ราย ยังรักษาอยู่ 83,014 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 12 ราย เสียชีวิตสะสม 22,185 ราย สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 377,257,252 (+1,797,950) ราย เสียชีวิต 5,688,811 (+6,297) ราย รักษาหาย 298,558,283 (+1,984,378) ราย

ประเด็นที่น่าสนใจ คือ เมียนมา ไม่พบผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ติดต่อกัน 7 วัน สหรัฐอเมริกา CDC เผยผลวิจัย พบภูมิคุ้มกันธรรมชาติจากการติดเชื้อโควิด เทียบเท่ากับภูมิจากการฉีดวัคซีน/ นิวยอร์ก แจกยาต้านโควิดฟรี ส่งถึงบ้าน ลดการเดินทางของประชาชน อินโดนีเซีย เตรียมเปิดเกาะบาหลีต้อนรับ นทท.จากทุกประเทศ ตั้งแต่วันที่ 4 ก.พ. โดยต้องมีเอกสารยืนยันการฉีดวัคซีนโควิด 19 และยอมรับเงื่อนไขการกักตัว 5-7 วัน ปาเลสไตน์ จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด 19 สายพันธุ์โอมิครอน ในกาซา-เวสต์แบงก์ เพิ่มขึ้นรายวัน ฮองกง รัฐบาลตรึงมาตรการไทยยื่นใบลาออก หลังถูกวิจารณ์เข้าร่วมงานเลี้ยงฉลองวันเกิด โดยไม่สนใจคำแนะนำของหน่วยงานสาธารณสุขที่ขอให้เลี่ยงการรวมตัวเพื่อป้องกันโควิด 19 อินเดีย ป่วยโควิด 19 วันเดียวเพิ่มกว่า 2 แสนราย นิวซีแลนด์ นายกรัฐมนตรี ผลตรวจเชื้อโควิด 19 เป็นลบ แต่ยังคงกักตัวจนครบกำหนด แคนาดา จัสติน ทรูโด นายกรัฐมนตรี ติดโควิดแม้ฉีดวัคซีนบูสเตอร์แล้ว ทำงานผ่านระบบทางไกลและปฏิบัติตามระเบียบด้านสาธารณสุข จีน กังวลคลัสเตอร์โอลิมปิกฤดูหนาว พบจนท.ติดโควิดเพิ่มขึ้น อังกฤษ นักวิทยาศาสตร์กังวลตัวเลขผู้ติดเชื้อโอมิครอนสายพันธุ์ย่อย BA.2 เพิ่มในเอเชีย-ยุโรป/ ผลการสอบปาร์ตี้ล็อกดาวน์ในทำเนียบนายกรัฐมนตรี พบเป็นความล้มเหลวในการเป็นผู้นำของนายบอริส จอห์นสัน ที่อนุญาตให้จัดงานเลี้ยงหลายครั้งในทำเนียบฯ และสำนักงานของรัฐบาล ช่วงที่บังคับใช้การล็อกดาวน์อย่างเข้มงวดในประเทศ

ประเด็นสำคัญ

1. สถานการณ์โรคโควิด 19 และแนวทางการฉีดวัคซีน

สื่อที่น่าสนใจ : นสพ. (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, ข่าวสด, สยามกีฬา, มติชน, ไทยโพสต์, แนวหน้า) , เว็บไซต์ (ข่าวสด, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, โพสต์ทูเดย์, ฐานเศรษฐกิจ, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, อินโฟเควสท์, ผู้จัดการ, สำนักข่าวไทย, มติชน, กรมประชาสัมพันธ์, ประชาชาติธุรกิจ, thailandplus, topnews, INN, TNN, NEWTV, isaranews, amarintv, pptvhd, mcot, sanook, ch7, sondhitalk) ทวีตช่อง 5, NBT

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า หลังปีใหม่ประเทศไทยคุมสถานการณ์โควิดได้ค่อนข้างดี โอมิครอนแม้ระบาดเร็วแต่ความรุนแรงน้อยลง คาดภายในปี 2565 การระบาดใหญ่น่าจะผ่านพ้นไป และอาจก้าวไปสู่โรคประจำถิ่นหรือโรคติดต่อทั่วไป ซึ่งสายพันธุ์ของเชื้อไวรัสต้องไม่มีการกลายพันธุ์เพิ่ม อัตราเสียชีวิตคงที่ ยังไม่สามารถระบุช่วงเวลาได้นอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ครั้งที่ 1/2565 มีคำแนะนำการฉีดวัคซีนโควิด 19 เพิ่มเติม ดังนี้ 1.การฉีดวัคซีนสูตรไขว้ เดิมเรียงจากเชื้อตาย, ไวรัสเวกเตอร์ และ mRNA แต่ WHO แนะนำฉีด mRNA ต่อด้วยไวรัสเวกเตอร์ได้ ดังนั้น ผู้ที่ฉีด PZ เข็มแรกแล้วมีปัญหา สามารถฉีด AZ ได้ 2.ผู้ที่มีประวัติติดเชื้อโควิด เดิมให้เว้นช่วง 3 เดือนแล้วฉีดวัคซีน แนะนำให้ลดเหลือ 1 เดือน 3.ผู้ที่ฉีด AZ 2 เข็ม เดิมให้ฉีด mRNA หากกังวลหรือมีประวัติแพ้มาก่อน ให้ฉีด AZ เข็ม 3 ได้ 4.เด็กอายุ 12-17 ปี ที่รับ SP 2 เข็มมาแล้ว 4 สัปดาห์ สามารถรับเข็ม 3 เป็น PZ ได้ และ 5.ฉีด SV ในอายุ 3-17 ปี ได้หลังจากหายขึ้นทะเบียนเพิ่มเติม

-นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผอ.กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค เผยสถานการณ์ผู้ติดเชื้อต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ เพราะการร่วมมือทำตามมาตรการ โดยเฉพาะ VUCA และ COVID Free Setting ส่วนจังหวัดนำร่องท่องเที่ยวสถานการณ์คงตัว ยกเว้น กทม.และสมุทรปราการ ซึ่งพบการติดเชื้อในสถานประกอบการ โรงงาน และชุมชน ในกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิด ทั้งนี้ ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เนื่องจากสัปดาห์นี้จะมีการผ่อนคลายการเดินทางเข้าประเทศระบบ Test & Go ส่วนการเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิด แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ผู้สัมผัสใกล้ชิดเสียงสูง เช่น ญาติ คนในครอบครัว กลุ่มสถานพยาบาล สัมผัสในยานพาหนะ โรงงานหรือที่ทำงานเดียวกัน และผู้สัมผัสเสียงต่ำ โดยแนวทางยังคงให้กักตัวที่บ้านแบบ 7+3 พร้อมแนะ 10 ขั้นตอนในการดูแลตนเอง คือ อยู่บ้าน 7 วัน ตรวจ ATK ครั้งแรก แยกคลุกคลีกับคนในบ้าน ทินอน สำหรับอาหาร และออกนอกพื้นที่ได้ 3 วัน เพื่อสังเกตอาการ แต่ต้องเลี่ยงไปสถานที่แออัด ให้ตรวจ ATK ครั้งที่ 2 หากพบว่าป่วยให้รีบพบแพทย์

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ผู้จัดการ, เว็บไซต์ (เดลินิวส์, คมชัดลึก, ประชาชาติธุรกิจ, ch7, voicetv, thebangkokinsight, mcot)</p> <p>-ศ.นพ.ยง ภูวรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ประเด็นโควิด 19 วัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 ด้วย mRNA ขนาดเต็มโดสและครึ่งโดส ระบุการกระตุ้นเข็ม 3 ด้วยวัคซีน mRNA ตามหลังวัคซีนเชื้อตาย 2 เข็ม การศึกษายืนยันในหลายประเทศได้ภูมิคุ้มกันที่สูงมาก พิสูจน์ให้เห็นว่าการใช้ mRNA กระตุ้นเข็ม 3 ตามหลังวัคซีนเชื้อตาย ในจำนวนครึ่งโดสหรือเต็มโดส ได้ผลใกล้เคียงกัน โดยในต่างประเทศการใช้วัคซีน Moderna กระตุ้นเข็ม 3 จะใช้เพียงครึ่งโดส หรือ 50 ไมโครกรัม สำหรับไทยแนะนำให้ใช้ครึ่งโดส เพื่อลดอาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น ส่วนวัคซีนไฟเซอร์ปริมาณ mRNA ที่ใช้อยู่ มีขนาด 30 ไมโครกรัม ทางปฏิบัติทั่วไปถ้าวัคซีนไม่ขาดแคลนสามารถให้เต็มโดส</p> <p>2. เดินหน้าฉีดวัคซีนเด็กอายุ 5-11 ปี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, ข่าวสด, สยามกีฬา, มติชน, ไทยโพสต์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, มติชน, คมชัดลึก, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, อินโฟเควสท์, บางกอกโพสต์, ประชาชาติธุรกิจ, สำนักข่าวไทย, กรุงเทพธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแอสซิฟิค, สวท., INN, isaranews, thailandplus, efinancethai, thejournalistclub, ThaiPBS, acnews, sondhitalk, one31, moneyandbanking, amarintv, js100, newtv) ทีวีช่อง 3,5,7,9,TNN,NBT</p> <p>-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ. ตรวจสอบการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี ที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรคแรก ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี พร้อมกล่าวว่า ทั่วประเทศมีเด็กกลุ่มอายุ 5 - 11 ปี ประมาณ 5.8 ล้านคน ในจำนวนนี้เป็นเด็กที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรคประมาณ 9 แสนคน ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงกว่าเด็กทั่วไป จึงต้องเร่งฉีดวัคซีนป้องกันโควิด สำหรับวัคซีนที่นำมาฉีดได้รับการอนุญาตจาก อย. และเป็นล็อตแรกที่มาถึงไทยจำนวน 3 แสนโดส ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยจะทยอยส่งมาเพิ่มสัปดาห์ละ 3 แสนโดส จนครบจำนวนการสั่งซื้อทั้งหมด 10 ล้านโดส ซึ่งใช้เวลาประมาณ 3 เดือนจะครอบคลุมทั้งหมด ส่วนแผนการฉีดในล็อตต่อไป จะฉีดให้เด็ก ป.6 ทั่วประเทศที่โรงเรียน ที่ผู้ปกครองยินยอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, ข่าวสด, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, คมชัดลึก, ข่าวสด, สยามรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, amarintv, sondhitalk, mthai, topnews, workpointtoday, moneyandbanking, pptvhd, thebangkokinsight, Chiangmainews, nationtv, mcot, thestandard, thailandplus)</p> <p>-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ. เผย ได้รับรายงานจากอธิบดีกรมควบคุมโรคว่าวัคซีนซิโนแวค ยื่นขออนุญาตทะเบียนเพื่อใช้สำหรับเด็กอายุ 3 ขวบขึ้นไป ซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา คกก.สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เห็นชอบให้ใช้วัคซีนซิโนแวค สำหรับเด็กอายุ 3 ขวบขึ้นไปได้หลังจาก อย. อนุมัติขึ้นทะเบียนเพิ่มเติม โดยขณะนี้ อย.อยู่ระหว่างการพิจารณาเอกสารข้อมูลเพิ่มเติมจาก อภ.ที่เป็นผู้นำเข้าวัคซีน เมื่ออนุมัติแล้ว สธ.พร้อมนำมาฉีดในกลุ่มอายุ 3 ขวบขึ้นไปทันที เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ประชาชน</p> <p>3. ชุดตรวจ ATK</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ข่าวสด, มติชน, ไทยโพสต์, แนวหน้า)</p> <p>-พล.อ.สุพจน์ มาลาเนียม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะผู้อำนวยการ ศปก.ศบค. เผย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุข สปสช. และกระทรวงพาณิชย์ จัดระเบียบแนวทางการตรวจ ATK โดยเฉพาะการหามาตรการช่วยเหลือของราคาไม่ให้ประชาชนเดือดร้อน ส่วนการกำจัดขยะชุดตรวจ ATK สธ.มีมาตรการอยู่ตั้งแต่ต้น แต่ไม่มีการประชาสัมพันธ์อย่างแพร่หลาย จากนั้นไป สธ.จะดำเนินการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, ผู้จัดการ, amarintv)</p> <p>-ทพ.ภาคภูมิ เดชหัสดิน นักเทคนิคการแพทย์ และเจ้าของเพจหมอแล็บแพนด้า โพสต์ เตือนการเคี้ยวใบกระท่อมก่อนตรวจหาเชื้อโควิดด้วยวิธี ATK แบบน้ำลาย ผลตรวจ ATK จะให้ผลเป็นลบ เนื่องจากในใบกระท่อม มีสารไมทราจินีน (Mitragynine) เป็นสารจำพวกอัลคาลอยด์ ซึ่งทำให้กรดเบสในชุดตรวจ ATK เปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดผลลวง</p> <p>4. รายงานการระบาด/คลัสเตอร์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (ข่าวสด, ผู้จัดการ, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, Chiangmainews, 77kaoded, sanook)</p> <p>-เชียงใหม่ ผู้ติดเชื้อโควิด 19 เพิ่ม 135 ราย เสียชีวิต 1 ราย พบคลัสเตอร์ใหม่สถานรับเลี้ยงเด็กและ ร.ร.อนุบาล/ ลพบุรี ผู้ติดเชื้อเพิ่ม 98 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม/ ลำปาง พบคลัสเตอร์ผู้ป่วยโควิด 19 ร.ร.อนุบาลลำปาง/ เพชรบูรณ์ คลัสเตอร์โรงงานอาหารสัตว์ พบพนักงานติดเชื้อโควิด 22 ราย, รร.บ้านราหุล อ.บึงสามพัน ติดโควิดในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ชั้นอนุบาล-มัธยมและครูผู้สอน รวม 37 คน/ นครราชสีมา หน่วยราชการติดโควิดมากขึ้น เหตุจัดกิจกรรมรวมกลุ่มเลี้ยงสังสรรค์ กำชับคุมเข้มกิจกรรมรวมตัวกัน/ มุกดาหาร ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโควิด 19 เพิ่ม 13 ราย / สตูล พบผู้ป่วยโควิด 19 รายใหม่ ในกลุ่มสัมผัสผู้ป่วยจำนวน 3 ราย ผู้ต้องขังเรือนจำ จำนวน 1 ราย</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>มาตรการ สธ. และประเด็นอื่นๆ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, มติชน, แนวหน้า) เว็บไซต์ ch7</p> <p>- นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษก ศบค. เผย การเปิดระบบ Test & Go อีกครั้งในวันที่ 1 ก.พ. 2565 โดยอนุญาตให้เข้ามาได้ทุกประเทศ แต่ความสำคัญอยู่ที่การปรับระบบให้รัดกุมกว่าครั้งที่ผ่านมา ทั้งนี้ เมื่อเข้าประเทศมาจะต้องตรวจโควิดด้วยวิธี RT-PCR 2 ครั้ง มีหลักฐานการจ้องโรงแรมที่พักในวันแรก และวันที่ 5 โดยเป็นโรงแรมที่มีโรงพยาบาลคู่ปฏิบัติการ SHA++ AQ OQ หรือ AHQ มีระบบการประกันที่ชัดเจน พร้อมย้ำผู้ประกอบการโรงแรมต้องช่วยดูแล พบข้อมูลในเดือน ม.ค 2565 ผู้ที่เดินทางเข้ามาฝ่าฝืน 22 ราย ส่วนใหญ่ตามตัวไม่พบหลังตรวจ RT-PCR แล้วติดเชื้อ จึงมีความสำคัญที่ขอให้มาตรวจซ้ำในวันที่ 5 และรอผลการตรวจก่อน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, มติชน) เว็บไซต์ คมชัดลึก</p> <p>- บรรยากาศการฉีดวัคซีนโควิดเด็กวันแรก บริเวณด้านข้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี พบประชาชนจำนวนหนึ่งรวมตัวกันถือป้าย พร้อมตะโกน กรณีมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ให้กลุ่มเด็กว่าเป็นการเอาเด็กเป็นหนูทดลอง ทั้งที่วัคซีนไม่สามารถป้องกันโรคได้ แถมยังมีผลข้างเคียง ประชาชนไม่มีเสรีภาพในการฉีดวัคซีน พร้อมกันนี้ผู้ชุมนุมบางรายยังพยายามเข้าไปเกลี้ยกล่อม พ่อแม่ ผู้ปกครองไม่ให้พาบุตรหลานเข้ามารับวัคซีน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ เดลินิวส์</p> <p>- อดิเตดราสาว น้ำฝน กุลณัฐ เผยเหตุการณ์ลูกติดโควิดที่อเมริกา ระบุประเทศไทยดีกว่ามาก เนื่องจากพบแพทย์เพื่อรักษาสะดวก</p>	
ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>สธ.รับมอบเวชภัณฑ์และอุปกรณ์รักษาข้อเข่าเสื่อมโดยไม่ต้องผ่าตัด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (plewseengern, bangkokbiznews, thaigov, thailandplus, acnews)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. รับมอบเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ในการรักษาข้อเข่าเสื่อมโดยไม่ต้องผ่าตัดด้วยเทคโนโลยีชีวภาพเกล็ดเลือดเข้มข้น มอบให้ รพ.สงฆ์ และรพ.ในสังกัด สธ. 20 แห่ง พร้อมจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับแพทย์ เพื่อขยายขีดความสามารถในการใช้นวัตกรรมการรักษาข้อเข่าเสื่อมไปยังต่างจังหวัด</p>	-
<p>พอกไตฟรี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, คอลัมน์ คันปากอยากเล่า) เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, ไทยโพสต์, คมชัดลึก, ประชาชาติธุรกิจ, thansettakij, amarintv, pptvhd36, nationtv)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. เผย วันนี้ผู้ป่วยโรคไตที่ถ้อยบัตรทองจะได้รับสิทธิ์เพิ่มขึ้น คือ พอกเลือด/พอกไต ผ่านเครื่องไตเทียม จากเดิมที่ได้รับสิทธิ์ผ่านการล้างไตทางช่องท้อง จะทำให้ผู้ถือสิทธิ์บัตรทองมีโอกาสเลือกรับการรักษาได้หลากหลายขึ้น โครงการนี้นอกจากจะครอบคลุมชีวิตคนไทยแล้ว ยังลดความเสี่ยงล้มละลายจากค่ารักษาพยาบาลอีกด้วย</p>	-
<p>น้ำมันดิบรั่วมาตาพุด จ.ระยอง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ผู้จัดการรายวัน 360 เว็บไซต์ไทยรัฐ เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. กล่าวว่า เอกสารข้อมูลของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี กรมวิทยาศาสตร์ฯ สรุปผลการตรวจวิเคราะห์สารโลหะหนัก แคดเมียม โปรอท และตะกั่วในอาหารทะเลสด จากกรณีน้ำมันดิบรั่วไหลกลางทะเลบริเวณมาตาพุด จ.ระยอง ผลการตรวจวิเคราะห์ที่ไม่พบสารที่เกินค่าปริมาณสูงสุดในส่วนที่บริโภคได้ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 414 พ.ศ. 2563 ทุกตัวอย่าง ยกเว้น ปลาสาบ ที่มีค่าโปรอททั้งหมดเกินเล็กน้อย สำหรับการดำเนินการต่อไปทางศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี จะดำเนินการเก็บตัวอย่างหลังจากคราบน้ำมันกระจายตัวเข้ามาบริเวณชายฝั่ง มาตรวจวิเคราะห์เป็นระยะ เพื่อติดตามและเฝ้าระวังความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคต่อไป</p>	-
<p>โรคไข้เลือดออก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ผจก., bangkokbiznews, thejournalistclub, bluechipthai, thailandplus)</p> <p>- นพ.อภิชาติ วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เผยว่า กรมควบคุมโรค และ 11 องค์กร ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก Dengue-Zero เพื่อร่วมผลักดันประเทศไทยสู่สังคมปลอดไข้เลือดออก ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของการดำเนินการเหล่านี้ คือการเปิดให้ชุมชนมีส่วนร่วม โดยส่งเสริมให้เกิดองค์ความรู้เกี่ยวกับไข้เลือดออกที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน การพัฒนาและต่อยอดระบบการป้องกันที่มีประสิทธิภาพ และมีการดำเนินการอย่างมีกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน ในการกำจัดไข้เลือดออกให้ได้อย่างเด็ดขาดและยั่งยืน และพาประเทศไทยเข้าสู่สังคมปลอดไข้เลือดออก</p>	-
<p>ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใส่สารซิลเดนาฟิลและเอสตราไดออล</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, thailandplus, plewseengern)</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- อย. ร่วมกับ บก.ปคบ. เจ้าหน้าที่สสจ.ขอนแก่น เจ้าหน้าที่สสจ.ร้อยเอ็ด ตรวจพบผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 3 รายการ ใส่ยาซิลเดนาฟิล และเอสตราไดออล เตือนผู้บริโภคอย่าซื้อผลิตภัณฑ์ “เคพี 10-เอ็ม”, “Sunclara Gold” และ “โอเค กลิ่นกาแฟ” มารับประทาน และอย่าเชื่อว่าจะมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใดที่ช่วยเสริมสมรรถภาพทางเพศได้</p>	
<p>สารตกค้างในผลไม้ สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน เว็บไซต์มติชน เว็บไซต์ infoquest - นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหารเฝ้าระวังเพื่อติดตามสถานการณ์การตกค้างในผลไม้อย่างต่อเนื่องทุกปี ผลการตรวจตัวอย่างผลไม้ 5 ชนิด ได้แก่ ส้ม องุ่น แอปเปิล สาลี่ และกล้วย ในปี 2563 – 2564 จากแหล่งจำหน่ายในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ รวม 298 ตัวอย่าง ตรวจวิเคราะห์ โดยใช้เครื่องมือขั้นสูงด้วยเทคนิค LC-MS/MS และ GC-MS/MS ตรวจสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชตกค้าง 132 ชนิด จากการตรวจพบสารสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชตกค้าง โดยได้สื่อสารข้อมูลการตรวจพบนี้ให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อประกอบการดำเนินงานด้านคุ้มครองผู้บริโภคต่อไป</p>	-
<p>โครงการเพื่อเด็ก สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ไทยรัฐ - นพ.อดิศักดิ์ ภัตตาตั้ง ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวว่า ในวาระครบรอบ 80 ปี กรมการแพทย์จัดทำโครงการเพื่อเด็ก ดังนี้ 1.โครงการนมแม่ในเด็กป่วยให้ทารกแรกเกิดป่วยได้กินนมแม่ต่อเนื่อง 2.โครงการฮีโร่คนใหม่หัวใจแข็งแรง โดยเปลี่ยนผู้ป่วยเด็กหัวใจพิการแต่กำเนิดเป็นฮีโร่สุขภาพดี 3.โครงการอยู่เพื่อยิ้มโดยผ่าตัดและฟื้นฟูเด็กพิการให้เคลื่อนไหวใกล้เคียงปกติ 4.โครงการหยุดลมชักให้ชีวิตได้ไปต่อ โดยผ่าตัดให้ผู้ป่วยลมชักมีโอกาสหายขาดจากโรค 5.โครงการคัดกรองและบริบาลผู้ป่วยโรคหายาก โดยคัดกรองและรักษาโรคทางพันธุกรรมและโรคเมตาบอลิกในเด็กแบบครบวงจร 6.โครงการวัคซีนป้องกันโควิด 19 ในเด็กอายุ 5-11 ปี 7.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเพื่อทารกแรกเกิดต้องรอด โดยลดอัตราการตายของทารกแรกเกิดทั่วประเทศไม่เกิน 3.6 ต่อ 1,000 การเกิดมีชีวิต และ 8.โครงการสร้างเครือข่ายพัฒนาการเด็กโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติทั่วประเทศ เชื่อมโยงเครือข่ายการดูแลพัฒนาการด้วยระบบ Hybrid Telemedicine and Special Mobile Child Development Unit.</p>	-
<p>สปสช.สิทธิประโยชน์ฟรีสำหรับคนไทย สื่อที่นำเสนอ : สยามรัฐ - นพ.เจตน์ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2565 สปสช.ได้จัดงบประมาณด้านสาธารณสุขและป้องกันโรค โดยจัดหมวดหมู่สิทธิประโยชน์ตามช่วงวัย แบ่งเป็น 1.สิทธิประโยชน์ในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอด 2.กลุ่มเด็กเล็กอายุ 0-5 ปี 3.กลุ่มเด็กโตและวัยรุ่นอายุ 6-24 ปี 4.กลุ่มผู้ใหญ่ อายุ 25-59 ปี และ 5.กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป โดยบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นบริการที่รัฐบาลจัดสรรงบประมาณรายปีให้กับ สปสช. เพื่อบริหารจัดการสิทธิประโยชน์ให้กับประชาชนคนไทยทุกสิทธิหลักประกันสุขภาพ ซึ่งจะช่วยลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ ลดอัตราการป่วยเสียชีวิต และประหยัดงบประมาณในการรักษาพยาบาลในระยะยาวได้</p>	-
<p>เครื่องสำอางผสมสารต้องห้าม สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, thailandplus) - ด้านอาหารและยาทำเรื่องกรุงเทพได้เก็บตัวอย่างเครื่องสำอางนำเข้าของ บ. โกลด์ ริเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จก. ผลิตโดย : SHANTOUSHI QIFENG COSMETICS CO., LTD / PRC. และได้ส่งตัวอย่างเครื่องสำอางตรวจวิเคราะห์พบสารที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง จำนวน 2 รายการ ผลการตรวจวิเคราะห์พบ สี CI 15585 ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งในสัตว์ทดลองขอเตือนให้ประชาชนเลือกซื้อเครื่องสำอางด้วยความระมัดระวัง โดยเลือกซื้อจากร้านค้าที่มีหลักแหล่งแน่นอน ฉลากภาษาไทย มีข้อความตามที่กฎหมายกำหนดอย่างครบถ้วน</p>	-